

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Công ty Điện lực Thái Bình.

hạ tầng lưới điện, tình hình phối hợp triển khai một số dự án của EVN trên địa bàn tỉnh.

Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn thông qua buổi làm việc, việc cung ứng điện cũng như thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh được tốt hơn; EVN tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong việc cung ứng điện cũng như thực hiện các dự án điện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đủ nguồn điện phục vụ phát triển sản xuất.

ngành điện triển khai thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao. Tiếp thu các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với EVN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như triển khai thực hiện các công trình điện trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với EVN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện trên địa bàn, cũng

nếu góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Trước đó, trong sáng ngày 22/1, đoàn công tác của EVN đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình thông tin: Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm đạt 3,494 tỷ kWh; thực hiện tiết kiệm điện được 75,11 triệu kWh, tăng 8,96 triệu kWh (tương đương tăng 13,54%) so với năm 2022; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,26%, vượt 12,55% so với kế hoạch.

Đồng chí Tổng giám đốc EVN ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công ty Điện lực Thái Bình đạt được, qua đó đã cung cấp điện cho các hoạt động trong vùng sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân tỉnh Thái Bình, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn trong các dịp lễ tết và tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Tiến Cừ và đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Tiến Cừ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sở trường, năng lực chuyên môn cùng tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Cừ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua trình công tác, đoàn kết cùng tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 22/1, Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Hải tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Bảo hiểm xã hội huyện đã trao tặng 6 sổ bảo hiểm xã hội, 25 thẻ bảo hiểm y tế cho 31 cá nhân tại 8 xã: An Ninh, Tây Phong, Tây Ninh, Tây Lương, Nam Phú, Nam Hưng, Đông Cơ, Đông Trung. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế là hoạt động thiết thực không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn với bớt gánh nặng để được chăm sóc, khám chữa bệnh; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già.

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Hải đã huy động các đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội ủng hộ trên 150 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tặng người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

HỒNG THAM (Đài TTTH Tiên Hải)

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh trả lại hơn 4,4 triệu đồng cho người đánh mất

Ngày 22/1, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) tuyên dương học sinh Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 4B có hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.



Em Nguyễn Bảo An trả lại chiếc ví có tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng cho người làm mất.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 20/1, trên đường đi chơi, em Nguyễn Bảo An nhặt được một chiếc ví, bên trong có 4.440.000 đồng và một số giấy tờ quan trọng. Sáng ngày 22/1, em Bảo An đã nộp cho cô giáo chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường để chủ động phối hợp với Công an xã Quỳnh Minh để tìm chủ nhân của chiếc ví trên. Sau xác minh, lực lượng công an đã bàn giao lại số tiền và giấy tờ trên cho anh Nguyễn Văn Mậu, thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh. Hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của em Nguyễn Bảo An đã được nhà trường kịp thời tuyên dương nhằm góp phần lan tỏa hơn nữa cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng" của Liên đội Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh.

DẶNG ANH

Hàng nghìn vé máy bay, tàu hỏa dành tặng công nhân về quê ăn tết

Ngành đường sắt dành khoảng 2.000 vé, các hãng hàng không cũng tổ chức "Chuyến bay ước mơ" để đưa công nhân về quê ăn đón tết Giáp Thìn bằng những tấm vé miễn phí.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, để chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hãng đã dành tặng những vé máy bay miễn phí để họ trở về đoàn viên bên gia đình trong dịp tết Giáp Thìn này.



Ảnh minh họa

Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến Thành phố Hồ Chí Minh để đưa người lao động trở lại tiếp tục làm việc, ổn định cuộc sống.

"Đây là chương trình thường niên nhằm chung tay hỗ trợ người lao động có được cái tết sum vầy, ấm áp và là một hoạt động trong chiến dịch hành trình yêu thương hãng đã triển khai từ nhiều năm qua.

Các chuyến bay không chỉ là hành trình giữa các điểm đến mà còn kết nối tình cảm và tạo nên trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn cho hành khách. Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, những hành động đẹp tới cộng đồng, xã hội" - ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Vé danh sách người lao động được hỗ trợ, sẽ do các tỉnh thành đề nghị. Ngoài ra, Vietnam

Airlines cũng dành tặng vé máy bay miễn phí cho người lao động đăng ký thành công sớm nhất qua email và fanpage.

Tương tự, ngành đường sắt cũng phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các chuyến tàu miễn phí đưa công nhân từ các tỉnh khu vực phía Nam về các tỉnh, thành phố phía Bắc đón tết.

Theo đó, "Chuyến tàu Công đoàn" sẽ đưa, đón miễn phí cho khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau tết.

Chương trình sẽ triển khai từ ngày 4 - 7/2 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão). Cụ thể, chiều từ Nam ra Bắc (trước tết Nguyên đán) từ ngày 4 - 7/2/2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão).

Chiều từ Bắc vào Nam (sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024): Từ ngày 13 - 17/2 (ngày 4 - 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

(theo vietnamnet.vn)

HƯNG HÀ Bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

Huyện Hưng Hà hiện có 10 xã, thị trấn giáp ranh với các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, 7 xã giáp ranh với các huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là dịp cuối năm. Trước tình hình trên, Công an huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

ANTT trên địa bàn. Trong năm 2023, toàn huyện xảy ra 59 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 12 vụ phạm tội về ma túy, 20 vụ phạm tội về cố ý gây thương tích, trong đó có nhiều vụ từ các địa bàn giáp ranh đến địa bàn gây án. Trung tá Nguyễn Công Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Để giữ vững ANTT ở những xã, thị trấn giáp ranh, hàng năm Công an huyện Hưng Hà, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) và Công an thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT; chú trọng trao đổi thông tin để phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc xảy ra tại các địa bàn. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các điểm nóng về ANTT, quản lý chặt các đối tượng có dấu hiệu hình sự, ma túy... Ngoài ra, lực lượng công an các xã, thị trấn còn tích cực phối hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân ở địa bàn giáp ranh chủ động phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy. Tính đến thời điểm này, tình hình ANTT tại các xã giáp ranh cơ

bản được kiểm soát, ổn định, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 giảm so với năm 2022, các vụ việc xảy ra được phát hiện, xử lý kịp thời.

Xã Tân Lễ là địa bàn xa trung tâm huyện, tiếp giáp với sông Luộc, có các Triều Dương nổi sang 2 xã Hải Triều và Thiên Phiến, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên). Toàn xã có 4.386 hộ với 14.055 nhân khẩu, tại 10 thôn. Với đặc điểm khu vực giáp ranh rộng, tiếp giáp nhiều địa bàn, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, do đó Công an xã đã xây dựng các kế hoạch phòng ngừa, phối hợp lực lượng chức năng các tỉnh giáp ranh đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Thiếu tá Trần Hữu Cường, Trưởng Công an xã Tân Lễ cho biết: Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, chúng tôi đã tổ chức ký 4.000 bản cam kết thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến các hộ dân và 1.833 học



Công an xã Tiên Đức (Hưng Hà) lắp đặt 24 mắt camera giám sát tại 14 điểm phức tạp trên địa bàn.

sinh các trường học; tổ chức rà soát các tuyến trọng điểm giáp ranh trên địa bàn để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng phạm tội; phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát ban đêm, khi có vụ việc xảy ra, công an các xã lập tức thông tin cùng nhau giải quyết. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiên

quyết bài trừ các tệ nạn xã hội và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ông Hà Huy Hân, thôn Quan Khê, xã Tân Lễ cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, chúng tôi và người dân trong thôn đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Nhờ có lực lượng công an chính quy về địa bàn phụ trách mà tình hình ANTT được bảo đảm, nhân dân chúng tôi yên tâm vui xuân đón tết.

an ninh trong khu vực giáp ranh. Đại úy Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiên Đức cho biết: Tiên Đức có dân số đông và có di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, hàng năm có rất nhiều khách thập phương đến giao thương và tham quan. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên theo đó là tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp, tai nạn giao thông... Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nêu cao cảnh giác; tổ chức khảo sát, lên danh sách những đối tượng nổi cộm để quản lý tại cộng đồng; xây dựng và duy trì 8 mô hình tự quản về ANTT như: tổ an ninh xung kích, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, tổ tự quản an toàn giao thông... lắp đặt 24 mắt camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm. Đáng chú ý, trên địa bàn có tuyến đường Thái Hà, quốc lộ 39 nên lực lượng Công an xã tổ chức trực 100% quân số và tuần tra hàng đêm góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Càng gần tết Nguyên đán, tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, tố giác tội phạm góp phần giữ vững bình yên ở vùng giáp ranh.

THANH THUY